

## ความรู้สึกตลอดโครงการระยะสั้น ABK

ผมเป็นหนึ่งคนที่มีความใฝ่ฝันที่จะได้มาลองเรียนต่างประเทศซักครั้งหนึ่ง จนเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านี้ได้รู้จักโครงการระยะสั้น ABK ผ่านเพื่อนหลายคนที่ได้ไปโครงการนี้มา จนเกิดความสนใจอยากมาโครงการระยะสั้นนี้ (ผมไม่เคยห่างจากที่บ้านเลย) ตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้มาเพราะที่บ้านเป็นครอบครัวคนจีน ค่อนข้างจะเหนียว ๆ หน่อย แต่ผมก็เอาะอย่างน้อยดีกว่าไม่ได้ขอเลย พอพยายามอธิบายกับที่บ้านหลาย ๆ ครั้งถึงเหตุผลที่อยากไป สิ่งที่จะได้รับจากโครงการและความตั้งใจที่อยากจะไป ที่บ้านก็เข้าใจและอนุญาตให้มาในโครงการนี้

เรื่องจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่ถึงสนามบินฮานอย นับเป็นวันแรกของโครงการ มีรถบัสมารับที่สนามบินเพื่อไปส่งที่หอพัก (ABK) เมื่อเก็บของอะไรเสร็จต่อจากนั้นจะมีการอธิบายการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น จากนั้นเป็นการสอบวัดระดับเพื่อคัดห้องเรียนซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกคือการทำข้อสอบ ช่วงต่อมาก็คือการสัมภาษณ์ เพื่อคัดห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนของเรา วันนี้เป็นวันที่เหนื่อยมากเพราะตารางค่อนข้างแน่นและไม่ได้นอนบนเครื่อง เมื่ออาบน้ำแล้วจัดของอะไรเสร็จก็หมดวัน

วันต่อมาเป็นวันปฐมฤกษ์ของ ABK (ABK Entrance Ceremony) กิจกรรมไม่ค่อยมีอะไรพอเสร็จสามารถมีเวลาไปทำอย่างอื่นต่อได้อีกครึ่งวัน ผมกับเพื่อนจึงได้ไปเดินเที่ยวที่อาซากุสึระซักครู่หนึ่งก่อนที่รุ่นเมทอีกคนของผมจะตามมาหาเพื่อให้มารับเข้าห้องอีกคน (ห้องผมมีคนอยู่ 3 คน แต่เพื่อนอีกคนตามมาทีหลังเนื่องจากจับทหาร)

วันต่อมาก็เป็นวันเรียนผมได้อยู่ห้อง B3 อาจารย์และเพื่อนร่วมคลาสต่างใจดี บรรยากาศพาให้สามารถเรียนได้อย่างดี ในแต่ละวันจะมีให้เรียน แกรมม่า คันจิ การอ่านออกเสียงให้ถูกหลัก และในหนึ่งสัปดาห์จะมีการสอบคันจิ คำศัพท์และไวยากรณ์อย่างน้อยอย่างละ 1 ครั้ง ทำให้ต้องหมั่นฝึกภาษาญี่ปุ่นอยู่ตลอด

กิจกรรมที่ทางโครงการจัดให้จะมีไปที่ศูนย์แผ่นดินไหว โคริวโก ศูนย์ Panasonic โฮมสเตย์ และฟรีเซน เทชั่นปิดคอร์ส ซึ่งทุกกิจกรรมที่กล่าวมาทำให้ได้ความรู้รอบตัว ได้พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น ได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น จากการได้ร่วมกิจกรรมเหล่านี้

สุดท้ายนี้โครงการระยะสั้น ABK ไม่ได้เป็นแค่การมาเรียนภาษาญี่ปุ่นแต่โครงการนี้ทำให้ได้รู้จักเพื่อนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วให้มากขึ้น ได้ไปในสถานที่ๆอยากไป ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่มาโครงการด้วยกัน ได้รู้จักเพื่อนชาวต่างชาติ ได้รู้จักกับทุกคนที่โรงเรียนภาษา ABK ได้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไทยและได้โตขึ้นอีกนิดหนึ่ง : D